

Số: 473/BC-XSKT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về CMCN 4.0 đến năm 2030

Thực hiện Công văn số 4504/SKHĐT-QLN ngày 20/9/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phối hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty) báo cáo như sau:

I. VỀ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP (CMCN) 4.0

Đảng ủy, Công ty đã tham gia các hội nghị học tập, quán triệt do các cấp tổ chức cũng như triển khai các văn bản liên quan đến Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 như: Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030”; Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 Ban hành Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030¹, Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/BCSD ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 và Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025,...

Qua đó, Công ty kịp thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm từng bước tiếp cận, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

¹ Đảng ủy Công ty ban hành kế hoạch số 06-KH/ĐUXS ngày 19/01/2022 tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong đó có NQ 09-NQ/TU.

II. VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CMCN 4.0

2.1. Tình hình thực hiện các định hướng trọng tâm của Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0

Công ty luôn xác định Chuyển đổi số là một trong những yêu cầu quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, do vậy Đảng ủy, Chủ tịch, Giám đốc Công ty kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản mới về công tác Chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên, người lao động tại đơn vị bằng các hình thức phù hợp, bảo đảm có hiệu quả. Xây dựng Kế hoạch số 108/KH-XSKT ngày 14/3/2023 hưởng ứng Kế hoạch Chuyển đổi số và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 155/KH-XSKT ngày 13/4/2023 Hưởng ứng thực hiện chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 342/KH-XSKT ngày 25/9/2023 truyền thông hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10; Kế hoạch số 131/KH-XSKT ngày 07/3/2024 Hưởng ứng thực hiện các Đề án phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua Chuyển đổi số từng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, ban ngành có liên quan phát động; Kế hoạch số 265/KH-XSKT ngày 29/8/2022 Hưởng ứng phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025”; Bản đăng ký thi đua thực hiện phong trào "Chuyển đổi số" giai đoạn 2021 – 2025. Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Công ty nhằm kịp thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình kinh doanh và thực tế của Công ty.

Công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số và xã hội số cho người quản lý và người lao động được chú trọng; tuyên truyền, khuyến khích người quản lý, người lao động Công ty hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam; đăng ký sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân để thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch điện tử; chủ động, tích cực khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống; áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thực hiện Luật an ninh mạng, không tham gia ý kiến, chia sẻ bài viết mang tính kích động, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội. Hưởng ứng chuyển đổi số trong thanh toán bằng cách áp dụng các nền tảng, dịch vụ và công cụ số giúp việc thực hiện các giao dịch thanh toán nhanh chóng, tiện lợi và chính xác hơn như: sử dụng ví điện tử, quét mã QR để thanh toán không dùng tiền mặt, xác thực sinh trắc học, nạp phí đường bộ qua hệ thống thu phí không dùng ETC,...

Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống điện tử lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc; ứng dụng Chữ ký số trong các giao dịch điện tử; mua sắm trang thiết bị, phần mềm Zoom meeting phục vụ việc tổ chức và tham gia các Hội nghị, học nghị quyết trực tuyến. Nâng cấp và thiết kế lại website Công ty; nâng cấp mạng internet lên 5G, tạo điều kiện cho người lao động liên quan tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi số do tỉnh tổ chức,...

2.2. Một số mô hình mới, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 để nhân rộng trong thời gian tới

Công ty tiến hành lắp đặt camera giám sát ở những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với khách hàng trúng thưởng, đại lý xổ số để đảm bảo tính minh bạch, khách quan, đồng thời góp phần ngăn chặn hành vi gây phiền hà, những nhiễu. Sử dụng máy quét vân tay nhằm hỗ trợ chấm công từ ngày 01/01/2023.

Chi đoàn thanh niên Công ty thực hiện cập nhật thông tin, sử dụng Phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện việc theo dõi, quản lý đoàn viên trên phần mềm Quản lý Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.3. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0

a) Thuận lợi

Việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số tại Công ty được người quản lý và người lao động hưởng ứng tích cực. Quá trình ứng dụng Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty mang lại nhiều hiệu quả, gia tăng hiệu suất xử lý công việc, thông tin được cập nhật nhanh và chính xác.

b) Khó khăn, vướng mắc:

Việc kết nối dữ liệu của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia với dịch vụ công của tỉnh còn chậm và chưa đồng bộ, còn nhiều thao tác nên có lúc người lao động còn e ngại khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Mặt khác, có trường hợp thiết bị điện thoại của cá nhân không đáp ứng được yêu cầu về phần mềm kỹ thuật để sử dụng dịch vụ.

c) Hạn chế, nguyên nhân:

Quá trình ứng dụng Chuyển đổi số trong cuộc CMCN 4.0 tại Công ty vẫn còn hạn chế. Dù có những thay đổi lớn nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phần lớn người lao động cần có nhiều thời gian để sử dụng thành thạo. Nguyên nhân là vì cán bộ quản lý địa bàn của Công ty phân bố rộng trên 14 tỉnh, thành phố miền Trung nhưng mạng lưới cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin ở Công ty còn mỏng, chủ yếu ở tại văn phòng Công ty

nên gặp khó khăn trong việc triển khai, hướng dẫn trực tiếp những vấn đề mới, giải quyết các vấn đề phát sinh đến người lao động tại Văn phòng đại diện.

2.4. Các vấn đề mới phát sinh trong thời gian tới

Công ty đang trong quá trình triển khai ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm sức lao động mang lại hiệu quả cao. Giao các cá nhân, đơn vị có liên quan lập kế hoạch, tham mưu, theo dõi quá trình phối hợp thực hiện các thủ tục, quy trình mua sắm phần mềm quản trị doanh nghiệp và tài sản, trang thiết bị vận hành phần mềm theo quy định hiện hành.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU BỐN NĂM TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CMCN 4.0

Sau bốn năm hưởng ứng Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0, Công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực: 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa Công ty và các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật). Các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê gửi đến các cơ quan nhà nước được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử. 100% các máy tính của người quản lý, người lao động được cài đặt Phần mềm phòng, chống virus, mã độc, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Tất cả người quản lý, người lao động đã đăng ký định danh điện tử mức 1 và 2; thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến như chứng thực giấy tờ, đăng ký tích hợp thẻ BHYT, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, Thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi phí từ 20 triệu đồng trở lên. Thực hiện việc trả lương qua tài khoản ngân hàng đối với người lao động Công ty. Thái độ làm việc, tiếp xúc khách hàng của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng cao. Chấm công hàng tháng nhanh và chính xác thông qua máy quét vân tay, hỗ trợ đáng kể quá trình tính lương, thưởng tại Công ty.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CMCN 4.0

Để cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát huy hiệu quả, từng bước áp dụng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống – xã hội cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty đề xuất một số nội dung:

1. Tổ chức tập huấn, thông tin, tuyên truyền chuyên sâu về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để Công ty thuận tiện hơn trong công tác tổ chức thực hiện.
2. Các sở, ban ngành có liên quan quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
3. Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với doanh nghiệp trong quá trình Chuyển đổi số.

Trên đây là Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về CMCN 4.0 đến năm 2030 của Công ty TNHH MTV xỏ số kiến thiết Ninh Thuận, kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo)
- NQL Công ty;
- Lưu: VT, TC. (BL)



Vũ Đức Kim

